



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (คณะทำงานรวบรวมข้อมูลฯ กิจกรรมฯ โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๒๗๑๒)

ที่ กท ๐๒๐๐/๓๗๑๕

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม “ผู้ว่า กทม. สัญจร” ครั้งที่ ๒ ณ สำนักงานเขตหนองแขม และครั้งที่ ๓ ณ สำนักงานเขตจตุจักร

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภา กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ด้วย ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้โปรดสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามตารางสรุป ประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม “ผู้ว่า กทม. สัญจร” ครั้งที่ ๒ ณ สำนักงานเขตหนองแขม และ ครั้งที่ ๓ ณ สำนักงานเขตจตุจักร ที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

(นายภิมุข สิมะโรจน์)
เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



บันทึกข้อความ

ส่วนเลขานุการ สลป.
รับที่..... กท.อ. ๑๕๕๓๓
วันที่..... ๗ ก.ค. ๒๕๖๕
เวลา..... ๑๕.๑๐ น.

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ส่วนเรื่องราวร้องทุกข์ โทร.๐ ๒๒๒๔ ๓๐๓๒ หรือโทร. ๑๐๖๖)

ที่ กท ๐๒๐๐/กขสค. วันที่ - ๗ ก.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการลงพื้นที่โครงการผู้ว่า กทม. สัณจร ครั้งที่ ๓ ณ สำนักงานเขตจตุจักร

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

ด้วย ในวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่โครงการ “ผู้ว่า กทม. สัณจร” เขตจตุจักร โดยกำหนดการประกอบด้วย

๑. การปลูกต้นไม้ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร
๒. การประชุมรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๙ สำนักงานเขตจตุจักร
๓. การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนประชาร่วมใจ ๑ - ๒ ชุมชนสามัคคีเทวสุนทร

และชุมชนประดิษฐ์โทรการ

(รายละเอียดปรากฏตามตารางสรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุกมาส เลขาจารกุล)

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

- ให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามตารางสรุปประเด็นสำคัญ และข้อสั่งการฯ
- สำเนาเรียน รบ.กทม. เพื่อทราบ และติดตามผล

(นายชจิต ชัชวานิชย์)

ปลัดกรุงเทพมหานคร

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๕

สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากการประชุม “ผู้ว่า กทม. สัญจร” ครั้งที่ ๓
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเขตจตุจักร

ลำดับ	สรุปประเด็นสำคัญข้อสั่งการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑	<p>ที่ประชุมได้รับฟังและพูดคุยการบริหารจัดการและปัญหาในการปฏิบัติงานของ สนข.จตุจักร พร้อมให้ข้อเสนอแนะและข้อสั่งการในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>๑. ศูนย์ฝึกอาชีพเขตจตุจักร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ของบประมาณเพิ่มเติม เพื่อใช้ในกิจกรรมฝึกอาชีพ เนื่องจากมีประชาชนมาเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก 	<ul style="list-style-type: none"> - รพว.กทม. (นายศานนท์ฯ) - สพส.
	<p>๒. สถานบริการ คาราโอเกะ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ จำนวน ๔๔ แห่ง พบว่าไม่มีทางหนีไฟ ๕ แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้สำรวจและตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยของสถานประกอบการทุกแห่งอย่างจริงจังและเคร่งครัด ห้ามปล่อยปละละเลยเด็ดขาด ทุกอาคารต้องมีการปรับปรุง บำรุงรักษาให้พร้อมใช้งาน 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานเขต
	<p>๓. ถนนสายหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้สำรวจและสรุปรายชื่อถนนสายหลักในพื้นที่ กทม. ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการอื่น เช่น รพท. กทพ. กรมทางหลวง ฯลฯ ที่มีปัญหาและชำรุดเสียหาย พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข - ให้สรุปปัญหากรณี รพท. ขอให้ กทม. เข้าดูแลและซ่อมแซมพื้นที่ผิวถนนที่ชำรุด เพื่อ ผว.กทม. นำไปหารือกับ รพท. 	<ul style="list-style-type: none"> - สนย. - สนย.
	<p>๔. คลองลาดพร้าว</p> <ul style="list-style-type: none"> - เร่งรัดการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาจ้างแล้ว ส่วนการบอกละเมิดสัญญาและเรียกค่าเสียหายฯ จากผู้รับเหมาฯ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย - ให้เร่งรัดการนำชุมชนที่รุกล้ำริมคลองลาดพร้าวออกจากพื้นที่ และประสาน พอช. จัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้รุกร้าโดยเร็ว - ควบคุมการขุดลอกคูคลองต่าง ๆ ให้นำดินที่ขุดขึ้นมาไปทิ้งในจุดตามสัญญา ห้ามมิให้กองทิ้งไว้ข้างคลอง เนื่องจากน้ำขึ้นจะทำให้ไหลลงคลองตามเดิม 	<ul style="list-style-type: none"> - รพว.กทม. (รศ.วิศณุฯ) - สนน. - รพว.กทม. (นายศานนท์ฯ) - สำนักงานเขต - สนน. - สำนักงานเขต
	<p>๕. กล้อง CCTV</p> <ul style="list-style-type: none"> - กล้อง CCTV แบบ Online ประชาชนสามารถติดต่อขอรับภาพได้ที่ สน.พื้นที่ (เริ่มวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕) - ให้สรุปกระบวนการและขั้นตอนการขอภาพจากกล้อง CCTV ของประชาชนให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ ชม. 	<ul style="list-style-type: none"> - สจส. - รพว.กทม. (รศ.วิศณุฯ) - สจส.

ลำดับ	การปรับปรุง/แก้ไขปัญหาของกรม	หน่วยงาน/ฝ่าย/บุคคล
	<p>๖. ระบบ WIFI กทม.</p> <p>- ให้พัฒนาระบบสัญญาณ WIFI กทม. ให้เสถียรและมีความรวดเร็ว พร้อมใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อบริการประชาชน แต่มีให้นำมาใช้ในเรื่องส่วนตัว</p>	<p>- รพว.กทม. (ผศ.ทวิตาฯ)</p> <p>- สยป.</p>
	<p>๗. การเกิดสาธารณภัยในพื้นที่</p> <p>- ให้สรุปข้อมูลการเกิดอัคคีภัย หรือสาธารณภัยต่าง ๆ ในพื้นที่ย้อนหลัง ๒ ปี เช่น จุดที่เกิดเหตุบ่อยครั้ง เกิดจากสาเหตุใด พร้อมพิกัด สภาพแวดล้อมถึงดับเพลิง และวันหมดอายุ</p>	<p>- สำนักงานเขต</p>
	<p>๘. ความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่</p> <p>- จนท.เทศกิจ ต้องปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างจริงจังและเข้มแข็ง</p> <p>- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางถนน จำนวน ๒ นาย ตั้งแต่ ๐๕๐๐ น.</p> <p>- หมั่นตรวจสอบพื้นที่ (ทางกายภาพ) เช่น ไฟฟ้าส่องสว่างและกล้อง CCTV</p> <p>- จัดอบรม Traffy Fondue ให้แก่คนงาน (กวาด) เพื่อแจ้งเหตุการณ์ที่ไม่ปกติหรือสภาพพื้นที่ที่ชำรุดเข้าระบบ เนื่องจากคนงาน (กวาด) เป็นผู้ช่วยในการสอดส่อง ดูแลพื้นที่ และเป็นหูเป็นตาให้กับ กทม. ได้อย่างดี</p> <p>- ให้จัดทากหวีด และไฟฉาย แจกจ่ายให้กับคนงานทุกคน ไว้สำหรับใช้ในกรณีเกิดเหตุร้าย เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและป้องกันตัวเอง รวมถึงแก้ไขปัญหาทิศทางการกวาดของคนงาน (กวาด) เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>- ให้สำนักงานเขตเป็นแกนหลักในการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจและโรงเรียน</p>	<p>- สำนักงานเขต</p> <p>- สำนักงานเขต</p> <p>- สนย. สจส. สำนักงานเขต</p> <p>- สำนักงานเขต</p> <p>- รพว.กทม. (นายจ๊กกพันธุ์ฯ)</p> <p>- สสส.</p> <p>- สำนักงานเขต</p>
	<p>๙. การจัดเก็บรายได้ของ กทม.</p> <p>- ให้นำผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมภาษีป้าย ขึ้น Website ของ กทม. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ</p>	<p>- รพว.กทม. (นายจ๊กกพันธุ์ฯ)</p> <p>- สนค.</p>
	<p>๑๐. การจัดการขยะ</p> <p>- ให้จัดทำแผนการจัดการขยะให้ครบวงจร ตั้งแต่การคัดแยกขยะ การจัดเก็บการนำไปทำลาย และผลลัพธ์ที่ได้</p>	<p>- รพว.กทม. (นายจ๊กกพันธุ์ฯ)</p> <p>- สสส.</p>
	<p>๑๑. ให้จัดทำมาตรการและเงื่อนไขการมอบพื้นที่ของเอกชนให้ กทม. ดูแลเพื่อทำเป็นสวน ๑๕ นาทีทั่วกรุง หรือสวนสาธารณะขนาดใหญ่ โดยมีให้ขัดกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p>	<p>- รพว.กทม. (นายจ๊กกพันธุ์ฯ)</p> <p>- สสส.</p>

ลำดับ	สรุปประเด็นและข้อตกลง	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๑๒. นโยบายผู้ว่าฯ เชียงคืน ควรมีการเปิดให้ใช้พื้นที่ภายในสวนสาธารณะในช่วงกลางคืน เพื่อเพิ่มพื้นที่ค้าขายและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเริ่มแรกให้คัดเลือกสวนสาธารณะที่เป็นที่ต้องการของประชาชน (Demand) หรือสวนที่สามารถนำสุนัขเข้าได้ และสวนสาธารณะควรมีการเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๔.๓๐ น. รวมทั้งเสนอให้มีการพาดูเด็กนักเรียน ในสังกัด กทม. ไปศึกษาดูงานที่สวนนนุช</p>	<p>- สสส. - สพส. - สนค.</p>
	<p>๑๓. ให้สรุปปัญหาน้ำกระท่อม และกัญชาในโรงเรียนเสนอ</p>	<p>- ทบข.ผว.กทม. (พล.ต.อ.อดิศรฯ)</p>
	<p>๑๔. โครงการมทรรวมแข่งเรือพาย @ คลองเปรมประชากร</p>	<p>- รพว.กทม. (นายศานนท์ฯ) - สำนักงานเขตจตุจักร</p>
	<p>๑๕. ให้ติดตามปัญหาการลงพื้นที่เขตคลองเตยและนำเสนอที่ประชุมผู้บริหาร</p>	<p>- สผว.กทม.</p>
<p>๒</p>	<p>ที่ประชุมได้มีการสอบถามปัญหาการใช้งาน Traffy Fondue พร้อมแนะนำแนวทางการใช้งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการพัฒนาระบบดีขึ้น ให้สะดวกต่อการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ โดยเชิญหน่วยงานเข้าร่วม ได้แก่ บชน. บก.น. ๑ - ๘, บก.จร, บก.สปน ๑๙๑, สน.พื้นที่ ๘๘ แห่ง การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จำนวน ๑๘ เขต การประปานครหลวง (กปน.) จำนวน ๑๘ สาขา และการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.) ทำให้มีส่วนราชการอื่นเข้ามารับปัญหาไปจัดการได้เร็วขึ้น จะช่วยไม่ให้มีเรื่องค้างที่หน่วยงาน - กรณีส่งเรื่องร้องเรียนภายในหน่วยงาน กทม. ให้ใช้หัวข้อ “เชิญร่วมแก้ไข” แทนการ “ส่งต่อ” ส่วนกรณีส่งไปยังหน่วยงานภายนอก กทม. ให้ใช้หัวข้อ “ส่งต่อ” แทนการ “เสร็จสิ้น” - ให้ทำ Function สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนของส่วนราชการภายนอก กทม. ปรากฏในระบบ Traffy Fondue เพื่อ ผว.กทม. นำไปหารือกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ๆ ต่อไป 	<p>- ทุกหน่วยงาน - ทีมงาน Traffy Fondue</p>

ลำดับ	ปัญหาประชาชนและข้อร้องเรียน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓	<p>รับเรื่องร้องเรียนจากการลงพื้นที่พบปะประชาชน</p> <p>(๑) ชุมชนประชาร่วมใจ ๑ - ๒</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานชุมชนประชาร่วมใจ ๑ ขอให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตลอดแนวเชื่อมคลองเปรมประชากร ๑,๒๐๐ ม. ติดตั้งกล้อง CCTV จัดทำท่าขนขยะ เพื่อให้ผู้พักอาศัยในชุมชนฯ สามารถขนขยะลงเรือได้ เพิ่มเจ้าหน้าที่ชักลากขยะ จำนวน ๑ คน และขอให้สร้างถนนเชื่อมต่อกับออกไปภายนอกชุมชน - นางชื่นจิตต์ ทิมสกลิต (โทร. ๐๘ ๕๕๐๙ ๔๗๕๒) ขอให้เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองไปยังวัดเสมียนนารี แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน แก้ไขปัญหาเรื่องระยะห่างระหว่างบ้านมั่งคั่งและที่ดินเอกชน และแก้ไขปัญหาคารก้างขยะในชุมชนฯ ให้เป็นรูปธรรม - นางวรรณภา เล็กพุ่มพวง (โทร. ๐๙ ๖๘๐๗ ๐๕๔๙) ร้องเรียนเจ้าหน้าที่เทศกิจ สน.จตุจักร เรียกเก็บเงินเพิ่มจากวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นเงิน ๑,๐๐๐.- บาท และเรียกเก็บเงินจากแม่ค้าโดยไม่ออกใบเสร็จ อีกทั้งขอให้แก้ไขปัญหากรณีถูกกรรมธนากรักษ์ฟ้องขับไล่ ซึ่งเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลแพ่ง - น.ส.วรรณ พึ่งแย้ม (โทร. ๐๙ ๕๔๑๓ ๒๒๘๗) ขอให้ทำทางเข้า - ออก สำหรับรถยนต์ใช้สัญจรภายในชุมชนชุมชนประชาร่วมใจ ๒ - ขอให้จัดทำคันชะลอความเร็วบริเวณทางเดินริมคลองเปรมประชากร - เจ้าของบ้านเลขที่ ๔๗/๑๗๕ ขอให้ตรวจสอบการทำสัญญาเช่าพักอาศัยในโครงการบ้านมั่งคั่งฯ ของ พอช. มีการเรียกเก็บเงินไม่เป็นธรรม - นางกรรณิกา ทรัพย์ประเสริฐ (โทร. ๐๘ ๗๐๕๒ ๔๓๓๕) ร้องเรียนพนักงานสอบสวน สน.ประชาชื่น ไม่ทำสำนวนส่งอัยการ กรณีที่บ้านผู้ร้องถูกไฟไหม้ - เจ้าของบ้านเลขที่ ๓ ก หมู่ ๑๘ และ ๓/๔ (บ้านสวนเกษตรอินทรีย์ พื้นที่เอกชน ด้านหลังชุมชนประชาร่วมใจ ๑) ขอให้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในบ้านฯ ที่พัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้ เนื่องจากประสบปัญหา หลังก่อสร้างเชื่อมคลองเปรมประชากรทำให้เกิดการปิดกั้นทางเดินน้ำ <p>(๒) ชุมชนสามัคคีเทวสุนทร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของบ้านเลขที่ ๘/๔ (พื้นที่เอกชน) ขอให้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในบ้านฯ เนื่องจากประสบปัญหาหลังก่อสร้างเชื่อมคลองเปรมประชากรทำให้เกิดการปิดกั้นทางเดินน้ำ - ขอให้ประสาน พอช. เร่งดำเนินการปรับปรุงถนนภายในซอย 	<ul style="list-style-type: none"> - สนข.จตุจักร - สนน. - สจส. - สนน. - สนข.จตุจักร - สนข.จตุจักร - สนข.จตุจักร - สนข.จตุจักร - สนข.จตุจักร - สนน. - สนน. - สนข.จตุจักร

ลำดับ	สรุปประเด็นและข้อสังเกต	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓	<p>(๓) ชุมชนประดิษฐ์โทรการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอให้ลอกท่อระบายน้ำ (ช่วงปลายซอยฯ) และปรับปรุงถนนภายในซอยพหลโยธิน ๔๗ และ ๔๘ และเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในซอยฯ - ขอให้ทำการค้าขายภายในซอยพหลโยธิน ๔๗ - ขอให้แก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่เทศกิจ เขตจตุจักร มีการกวดขันวินัยจราจรด้วยการยกรถจักรยานยนต์ของผู้กระทำความผิดให้ไปเสียค่าปรับที่ สนข.จตุจักร บ่อยครั้ง - ขอให้แก้ไขปัญหาจราจรภายในซอยพหลโยธิน ๔๘ (มีการจอดรถในลักษณะกีดขวาง และการจองที่จอดรถยนต์ด้วยการนำสิ่งของมาวางไว้) - ขอให้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณสายไฟฟ้าแรงสูงภายในซอยพหลโยธิน ๔๘ แยก ๔ - ขอให้มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในซอยพหลโยธิน ๔๕ (คุณต่อม โทร. ๐๘ ๗๐๕๙ ๙๓๕๙) - ขอให้ กทม. จัดหาดังขยะ (แบบล้อเลื่อน) เพื่อไว้ใช้ในชุมชนต่าง ๆ - ร้องเรียน สนข.จตุจักร ไม่เข้าดำเนินการเก็บขยะขึ้นใหญ่ในชุมชนประดิษฐ์โทรการ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ตามประกาศสำนักงานเขตจตุจักร ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ - ขอให้มีการวางท่อระบายน้ำหรือทำทางระบายน้ำตลอดเขื่อน ค.ส.ล.คลองเปรมประชากร - ขอให้ประธานชุมชนสามารถเบิกเงินค่าสนับสนุนได้ จำนวนเงิน ๗,๕๐๐.- บาท/เดือน และให้กรรมการชุมชนฯ ได้รับเงินเดือนประจำทุกเดือน - ขอให้มีการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในชุมชนประดิษฐ์โทรการ - ขอให้มรดกโดยสาธารณะผ่านจากซอยพหลโยธิน ๔๘ ไปยังสำนักงานเขตจตุจักรได้ - ขอให้มีการปรับระดับพื้นผิวถนนบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้ามหานคร บีทีเอส (BTS) สถานีกรมป่าไม้ 	<ul style="list-style-type: none"> - สนข.จตุจักร - สนน. - สพส. - สจส. - สจส. - สนย.

สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากการประชุม “ผู้ว่า กทม. สัญจร” ครั้งที่ ๒
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเขตหนองแขม

ลำดับ	สรุปประเด็นและข้อสั่งการ	มอบหมายดำเนินการ
๑	<p>รายงานข้อมูลพื้นฐานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานเขต</p> <p>๑.๑ ปัญหาในชุมชน ดำเนินการขุดลอกคูคลองสาธารณะ หรือเชื่อมริมคลอง เพื่อให้การระบายน้ำรวดเร็วมากยิ่งขึ้นป้องกันปัญหาน้ำท่วม</p>	<p>- สำนักงานเขต - สนน.</p>
	<p>๑.๒ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ ให้สำนักงานเขตสำรวจสถานบริการทุกแห่งในพื้นที่ โดยให้ตรวจสอบทางหนีไฟเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัย</p>	<p>- สำนักงานเขต - สนย.</p>
	<p>๑.๓ จุดแก้ไขสายสื่อสาร ให้จัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณถนนเพชรเกษมซึ่งเป็นถนนสายหลักก่อนส่วนถนนสายรองให้ดำเนินการตามมา เพื่อเป็นต้นแบบนำร่องในเขตพื้นที่ หากสำนักงานเขตไม่สามารถดำเนินการได้ให้ประสาน กฟน. เข้ามาดำเนินการ</p>	<p>สำนักงานเขต</p>
	<p>๑.๔ จุดเสี่ยงภัยอันตราย และจุดเสี่ยงภัยอุบัติเหตุทางถนน ให้สำรวจทางม้าลายกรณีสีทางข้ามไม่ชัดเจนหรือลบลบเส้นให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง รวมทั้งสำรวจสัญญาณไฟคนข้ามถนนต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ส่วนจุดที่ไม่ได้ใช้งานให้ยกเลิก</p>	<p>- สำนักงานเขต - สจส.</p>
	<p>๑.๕ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ การจัดกิจกรรมถนนคนเดินเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจกับประชาชนในพื้นที่ โดยเน้นผู้ค้าที่มีรายได้น้อยเป็นหลัก เพิ่มโอกาสสำหรับผู้ค้าให้มีพื้นที่ขายสินค้าได้เท่าเทียมกัน (ไม่ดำเนินการโดยการจ้างออกแกลไนซ์)</p>	<p>- สำนักงานเขต - รพว.กทม. (นายศานนท์ฯ)</p>
	<p>๑.๖ สถานที่ที่จะทำสวนสาธารณะ (พื้นที่ว่างใต้สะพานข้ามคลองทวีวัฒนา ถนนพุทธมณฑลสาย ๓) - จัดสร้างห้องสุขาภายในสวนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้ - สำรวจที่ว่างในพื้นที่เขตหนองแขมที่เป็นของ กทม. หรือขอพื้นที่ซึ่งเป็นของเอกชน เพื่อทำเป็นสวนสาธารณะที่ประชาชนเข้าถึงได้ภายใน ๑๕ นาที - การรับบริจาคที่ดินว่างเปล่าของเอกชนให้กับ กทม. เพื่อมาทำเป็นสวนสาธารณะให้พิจารณาถึงความคุ้มค่าว่าเป็นการเลี้ยงภาษีของเอกชนหรือไม่อย่างไร</p>	<p>- สนย. - สำนักงานเขต - ป.กทม.</p>
	<p>๑.๗ แผนการสร้างสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ พิจารณาความคุ้มค่าโดยวิเคราะห์ผลดีผลเสียในระยะยาวสำหรับงบประมาณในการลงทุนก่อสร้าง และงบประมาณในการดูแลระยะยาว</p>	<p>- สำนักงานเขต - สนย.</p>

ลำดับ	สรุปประเด็นและข้อสั่งการ	มอบหมายดำเนินการ
๒	<p>รายงานปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <p>๒.๑ ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จุดไฟฟ้าดับในถนนสายหลักให้สำนักงานเขตแจ้งสำนักการโยธาดำเนินการ - จุดติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ ให้สำนักงานเขตสำรวจแล้วให้ประสาน กพน. ประเมินราคาแล้วขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการ 	<p>- สนย. - สำนักงานเขต</p>
	<p>๒.๒ ปัญหาทางเท้า (บริเวณถนนเพชรเกษม)</p> <p>ให้พิจารณาเรื่องการออกแบบทางเท้า (ความกว้างประมาณ ๕ เมตร) เพื่อแบ่งช่องทางสำหรับรถจักรยานยนต์ใช้สัญจร ตามที่เขตเสนอว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร</p>	<p>สนย.</p>
	<p>๒.๓ ปัญหาผู้ค้าหาบเร่ แผงลอย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้สำนักงานเขตจัดทำทะเบียนประวัติของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยทั้งหมดให้เป็นปัจจุบัน เช่น ถ่ายวีดีโอ หรือรูปถ่าย เพื่อป้องกันผู้ค้านอกพื้นที่เข้ามาขายสินค้าในพื้นที่เพิ่มขึ้น - ให้สำนักเทศกิจ ส่งข้อมูลรายละเอียดผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่เขตหนองแขมทั้งหมด ๒๓๔ ราย ให้ ผว.กทม. ภายในวันจันทร์ที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๕ 	<p>- สำนักงานเขต - สนท.</p>
	<p>๒.๔ ปัญหาการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง</p> <p>ให้สำนักงานเขตประชาสัมพันธ์เจ้าของที่ดินรกร้างเพื่อดำเนินการล้อมรั้วให้เป็นสัดส่วนและช่วยดูแลที่ดินของตนเองเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งขยะ</p>	<p>สำนักงานเขต</p>
	<p>๒.๕ ปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ เกินมาตรฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้จัดทำโครงการนักสืบฝุ่น โดยดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่น - ให้สำรวจและควบคุมจุดก่อสร้าง รวมทั้งตรวจสอบรถขนส่งวัสดุก่อสร้างที่เข้ามาบริเวณจุดก่อสร้างต้องมีค่ามลพิษไม่เกินค่ามาตรฐานหากตรวจสอบแล้วค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน ให้สั่งหยุดการก่อสร้างชั่วคราวจนกว่าจะแก้ไขให้เรียบร้อย - ให้ดำเนินการควบคุมตรวจสอบหรือจัดระเบียบรถบรรทุกที่สัญจรผ่าน กทม. ต้องมีค่ามลพิษไม่เกินค่ามาตรฐาน 	<p>- สสล. - สนย. - สจส. มอบ รผว.กทม. (นายจ๊กกพันธ์ฯ)</p>
	<p>๒.๖ ปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรงกำจัดขยะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เรื่องค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ สัญญาระยะยาว ๒๐ ปี ซึ่ง กทม. ต้องทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ให้แก่ประชาชน โดยไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชน - ให้ตรวจสอบความเดือดร้อนของประชาชนจากกลิ่นเหม็นที่มาจากกระบวนการถ่ายขยะในบริเวณใกล้เคียง อีกทั้งในพื้นที่โรงกำจัดขยะ ๓๐๐ ไร่ หากไม่ได้ใช้เป็นพื้นที่ฝังกลบ ควรเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่สำหรับโครงการปลูกป่าต่อไป 	<p>- สสล. - สสล.</p>
	<p>๒.๗ ปัญหาด้านการจัดเก็บภาษี</p> <p>กำชับให้จัดทำฐานข้อมูลของผู้ที่ต้องเสียภาษีให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งดำเนินการเก็บภาษีอย่างถูกต้อง เนื่องจากเป็นรายได้หลักของ กทม. ในการนำมาใช้เพื่อการบริหารงาน</p>	<p>สำนักงานเขต</p>

ลำดับ	สรุปประเด็นและข้อสังเกต	มอบหมายดำเนินการ
	<p>๒.๘ ปัญหาการใช้งาน Traffy Fondue</p> <ul style="list-style-type: none">- สถานะผลการดำเนินการเรื่องที่ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง- การเข้าร่วมแก้ไขเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานภายนอก เช่น การไฟฟ้า ขสมก.- การแจ้งพิกัดจุดเรื่องร้องเรียนไม่ชัดเจน- การส่งเรื่องซ้ำจากผู้ร้องรายเดียวกัน- การสรุปสถิติการแก้ไขเรื่องร้องเรียนของ Application ไม่ชัดเจน- เปลี่ยนประเภทเรื่องร้องเรียนไม่ได้ <p>ดร.วสันต์ฯ (สวทช) แจ้งว่า อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา Version ใหม่ซึ่งข้อมูลจะมีความครบถ้วนและแก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น ส่วนกรณีการเข้าร่วมแก้ไขเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานภายนอก อยู่ระหว่างการเชิญหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง กระทรวงคมนาคม เข้าร่วมระบบ Traffy Fondue</p>	-
๓	<p>ลงพื้นที่ชุมชน</p> <p>(๑) ชุมชนตลาดหนองแขม</p> <ul style="list-style-type: none">- เสนอขอให้ปรับปรุงผนังคั่นกันคลอง เนื่องจากชำรุด- เสนอขอให้ขยายถนนในชุมชนเนื่องจากรถยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ <p>(๒) ชุมชนเอี่ยมวุฒิ</p> <ul style="list-style-type: none">- ไม่มี -	- สนน. - สนน.